

## **TỔ CHỨC, TRIẾT LÝ, VÀ MỤC TIÊU**

### **Triết Lý and Mục Tiêu**

### **Chính Sách Tin Cậy**

Đây là một chính sách mới.

## **I. MỤC ĐÍCH**

Để xác nhận sự cam kết của Hội Đồng Giáo Dục trong việc cung cấp một không gian chào đón và an toàn cho tất cả học sinh và gia đình của họ bằng cách đồng chỉnh Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) với Chính Sách Bảo Mật và Tin Cậy của Cộng Đồng của Quận Fairfax để đảm bảo rằng học sinh và gia đình FCPS có thể tiếp cận các quyền lợi và dịch vụ của FCPS mà không lo ngại rằng thông tin đó sẽ bị tiết lộ, gián tiếp hay trực tiếp, đến các viên chức di trú liên bang.

## **II. ĐỊNH NGHĨA**

**Tình Trạng Công Dân hoặc Nhập Cư:** Tình trạng công dân đề cập đến việc một người là công dân của Hoa Kỳ (bao gồm cả những cá nhân mang quốc tịch Hoa Kỳ vừa là công dân của một quốc gia khác) hoặc chỉ là công dân của một quốc gia khác (không phải là công dân “non-citizen”). Tình trạng nhập cư đề cập đến một tình trạng cho phép một người không phải là công dân có mặt tại Hoa Kỳ (ví dụ, thường trú nhân hợp pháp, thường trú nhân có điều kiện, người có thị thực, tình trạng được bảo vệ tạm thời hoặc không giấy tờ, trong số các loại tình trạng khác). Quốc tịch được nhận biết hoặc tình trạng nhập cư đề cập đến các đặc điểm có thể cho thấy một người có thể không phải là công dân hoặc một tình trạng nhập cư không chắc chắn, chẳng hạn như là nơi sinh thực tế hoặc giả định, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, ngôn ngữ mẹ đẻ, trông nhìn hoặc nghe có vẻ là người “ngoại quốc”, bất kỳ yếu tố nguồn gốc quốc gia nào khác hoặc không có số an sinh xã hội. Các đặc điểm được nhận biết này tách biệt với, và không được bao gồm trong thuật ngữ “tình trạng công dân hoặc nhập cư”.

**Trát Hành Chánh:** Một văn bản được ban hành bởi một viên chức thực thi di trú, bao gồm các viên chức từ Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS), Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) hoặc một thẩm phán hành chánh về nhập cư (IJ), liên quan đến các hành vi nghi ngờ vi phạm luật nhập cư. Thuật ngữ này bao gồm lệnh hành chánh dân sự, trát đòi hầu tòa hành chánh, yêu cầu tạm giữ, lệnh trục xuất, tiếp cận cơ sở dữ liệu (database) (ví dụ: từ Trung Tâm Thông Tin Tội Phạm Quốc Gia) và bất kỳ lệnh dân sự tương tự nào đối với việc bắt hoặc giam giữ một cá nhân hoặc để lấy thông tin. Trát hành chánh không phải là trát tư pháp hình sự.

**Lệnh Tòa:** Một án lệnh được tòa án tiểu bang hoặc liên bang đưa ra, không bao gồm tòa án nhập cư hành chánh.

**Trát Tư Pháp Hình Sự:** Một trát lệnh được tòa án tiểu bang hoặc liên bang ban hành khi nhận thấy có thể có nguyên nhân cho thấy đã xảy ra vi phạm luật hình sự liên bang, tiểu bang hoặc địa phương.

**Thông Tin Niêm Giám:** Thông tin có trong học bạ của học sinh thường sẽ không bị coi là gây hại hoặc xâm phạm quyền riêng tư nếu được tiết lộ. Các ví dụ bao gồm, nhưng không

giới hạn ở: tên, bao gồm biệt danh, tham gia các hoạt động và thể được chính thức công nhận; chiều cao và cân nặng, nếu là thành viên của nhóm đội thể thao; hồ sơ tham dự v.v Theo định nghĩa của FCPS về “ thông tin niên giám” được đưa ra vào đầu mỗi năm học trong Thông Báo Hàng Năm về Khảo Sát, Hồ Sơ, Giáo Trình, Quyền Riêng Tư và các quyền Liên Quan và mẫu đơn xin rút-tên (các gói mẫu đơn xin rút-tên (xin xem: <https://www.fcps.edu/registration/opt-out-forms>).

**Nhân Viên:** Bất kỳ là người nào được tuyển dụng bởi hoặc thay mặt cho FCPS như được định nghĩa ở đây là nhân viên, đặc phái viên hoặc người đại diện của FCPS.

**Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan (ICE):** Cơ quan thực thi pháp luật liên bang thuộc Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) chịu trách nhiệm thi hành luật nhập cư trong nội địa Hoa Kỳ và đại diện cho Hoa Kỳ trong các thủ tục hành chính về mặt nhập cư. Định nghĩa này cũng sẽ bao gồm bất kỳ cơ quan thừa tác nào của ICE.

**Viên Chức Thực Thi Di Trú:** Bất kỳ nhân viên hoặc đặc vụ liên bang nào tham gia vào các hoạt động thực thi nhập cư bao gồm nhưng không giới hạn đối với các đặc vụ của ICE, DHS, và Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ).

**Thông Tin Nhận Dạng Cá Nhân:** Bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để phân biệt hoặc theo dõi tình trạng công dân, tình trạng nhập cư (giấy chứng nhận nhập tịch, hoặc số quốc tịch, số thường trú nhân), nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, dân tộc, trình độ ngôn ngữ, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, tình trạng khuyết tật, tuổi tác, nơi sinh và ngày tháng năm sinh, các hiện trạng nhận dạng cá nhân của chính phủ (bằng lái xe, dữ liệu sinh trắc học như dấu vân tay và đặc điểm khuôn mặt, số sinh xã hội/ hồ sơ thuế/hộ chiếu/thị thực), hồ sơ ghi danh và học tập, bệnh án, riêng lẻ hoặc khi kết hợp với các thông tin cá nhân hoặc nhận dạng khác được kết nối hoặc có thể kết nối đến một người cụ thể. Thuật ngữ này cũng bao gồm những thông tin có thể được sử dụng để định dạng, liên lạc và/hoặc nơi ở của một người không phải là công dân hoặc một người có tình trạng nhập cư không chắc chắn, bao gồm nhưng không giới hạn ở: địa chỉ nhà/công sở, cách thức liên lạc với một ai đó, và thông tin liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật như ngày được trả tự do sau khi bị giam giữ.

### III. CAM KẾT CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC

1. Hội Đồng Giáo Dục Khẳng Định những điều sau đây:

- A. Mọi học sinh có quyền đến trường, và tiếp cận tất cả các nguồn liệu trợ được liệt kê, trong một môi trường thân thiện và an toàn.
- B. Sự an mạnh về thể chất và tinh thần của học sinh là điều tối quan trọng đối với khả năng nhận lãnh của các em tại trường.
- C. Các học sinh và gia đình của FCPS cần cảm thấy rằng nhà trường và lớp học là nơi an toàn, chào đón, và hòa nhập, bất kể tình trạng nhập cư.
- D. Một môi trường chào đón và an toàn sẽ bị phá vỡ bởi sự hiện diện của giới chức di trú hoặc các hoạt động thực thi ICE; những hoạt động như vậy tạo ra một bầu không khí lo sợ và căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến tất cả học sinh.
- E. Mỗi cơ sở của FCPS là nơi an toàn cho học sinh và gia đình để tìm kiếm sự giúp đỡ, trợ giúp, và thông tin.

- F. Nhân viên FCPS có trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh và gia đình và sẽ không được tiết lộ các thông tin nhận dạng cá nhân trừ một số trường hợp hạn chế được nêu trong Chính Sách 2202, Điều kiện Tuyển Sinh, và Chính Sách 4220, Hồ Sơ Nhân Sự.

#### IV. CÁC CHUẨN MỰC ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ NÂNG CAO

##### SỰ TIN CẬY 1. Yêu Cầu, Tiếp Cận, hoặc Phổ Biến Thông Tin Bị Cấm

- A. Tình trạng công dân hoặc nhập cư. Không một nhân viên nào được quyền yêu cầu, lưu giữ, truy cập vào hồ sơ FCPS, hoặc tiết lộ cho bất kỳ cá nhân nào về tình trạng công dân hoặc nhập cư của một người, ngoại trừ (a) hành động được yêu cầu bởi hoặc quy định hợp lệ của tiểu bang hoặc liên bang, trát tòa, án lệnh hoặc trát hầu tòa, hoặc (b) đã được cá nhân hoặc giám hộ cho phép. Không một nội dung nào trong Chính Sách Tin Cậy này sẽ được hiểu là mâu thuẫn với luật liên bang.
- B. Các thông tin nhận dạng cá nhân khác. Không một nhân viên nào được quyền yêu cầu, truy cập vào hồ sơ/cơ sở dữ liệu FCPS hoặc tiết lộ cho bất kỳ cá nhân nào về tình trạng công dân hoặc nhập cư của một người, ngoại trừ (a) hành động được yêu cầu bởi hoặc quy định hợp lệ của tiểu bang hoặc liên bang, trát tòa, án lệnh hoặc trát hầu tòa; hoặc (b) đã được cá nhân hoặc giám hộ cho phép; hoặc (c) được yêu cầu để hoàn thành sứ mệnh hoặc nghĩa vụ của FCPS và việc tiết lộ chỉ giới hạn ở những người nhận cần thiết để hoàn thành sứ mệnh hoặc nghĩa vụ đó. Việc xác duyệt cần thiết sẽ được thực hiện theo Chính Sách FCPS hiện hành và các quy định được sửa đổi để phù hợp với Chính Sách này, hoặc bởi Văn Phòng Cố Vấn Hệ Trường, như được nêu trong phần VIII.2 của Chính Sách này.
- C. Các viên chức FCPD (bao gồm các Cảnh Sát Viên Yểm Trợ Nhà Trường) không phải là người đại diện của cơ quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan và do đó, họ sẽ không tham gia hoặc tạo điều kiện trong việc thực thi di trú hoặc bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào bao gồm việc truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân như được quy định trong Điều Lệnh Tổng Quát 604 và Chính Sách Bảo Mật và Tin Cậy của Công Đồng của Quận.
- D. Các ngoại trừ. (A) Các biện pháp bảo vệ hoặc quyền lợi: Nếu tình trạng công dân hoặc nhập cư của một học sinh có liên quan đến biện pháp bảo vệ hoặc quyền lợi dành cho họ theo luật hoặc quy định của tiểu bang hoặc liên bang hoặc theo yêu cầu của bất kỳ hiệp ước quốc tế nào, ban điều hành FCPS có thể thông báo đến phụ huynh/người giám hộ về sự bảo vệ hoặc yêu cầu liên quan và cung cấp cho họ cơ hội tự nguyện phổ biến tình trạng quốc tịch hoặc nhập của họ. Dữ liệu dân số để đánh giá chương trình: Không một nội dung nào trong phần này nhằm cản trở việc thu thập và công bố dữ liệu, ngoại trừ tình trạng công dân hoặc di trú, đem lại hữu ích cho việc đánh giá chương trình (ví dụ nghiên cứu về bất bình đẳng), miễn là dữ liệu mấu chốt được giữ bí mật và không được phổ biến ra bên ngoài cho các cá nhân có thẩm quyền. Không một nội dung nào ở đây được hiểu là hạn chế việc chia sẻ dữ liệu tổng hợp không xác định (nhận dạng) ra ngoài FCPS.
- E. Phân biệt đối xử, Đe Dọa hoặc gây Điều Kiện dựa trên Tình Trạng Công Dân và

Nhập Cư đều bị nghiêm cấm: Học sinh và nhân viên không được phân biệt đối xử, đe dọa, ép buộc, hoặc hăm dọa bất kỳ ai dựa trên tình trạng công dân hoặc nhập cư, thực tế hoặc nhận biết của người đó, hoặc tình trạng công dân hoặc nhập cư thực tế hoặc nhận biết của một thành viên trong hộ gia đình của một người. Nhân viên sẽ không được đưa ra điều kiện cung cấp các lợi ích, cơ hội hoặc dịch vụ FCPS dựa trên tình trạng công dân hoặc nhập cư thực tế hoặc được nhận biết, trừ khi được yêu cầu bởi luật tiểu bang hoặc liên bang hoặc lệnh của tòa án yêu cầu.

## **V. GIẤY TỜ TÙY THÂN ĐƯỢC CHẤP NHẬN**

1. Nhân viên có trách nhiệm nhận các chứng từ kết hợp để xác minh danh tính của học sinh và địa chỉ hoặc thông khác đủ để chứng minh hợp lý nơi cư trú hoặc địa chỉ của học sinh cho mục đích Ghi Danh như được nêu trong Chính Sách và Điều Lệ 2202, Thông Tin Nhập Học bắt buộc dành cho học sinh.
2. Trừ khi được yêu cầu bởi điều lệ hoặc luật tiểu bang hoặc liên bang hoặc một yêu cầu tài trợ rõ ràng, để cung cấp các dịch vụ hoặc quyền lợi của FCPS, nhân viên có trách nhiệm nhận các chứng từ kết hợp để xác minh danh tính của một cá nhân và nơi cư trú hoặc thông tin khác đủ để chứng minh hợp lý nơi cư trú hoặc địa chỉ của cá nhân đó, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - A. Thẻ căn cước có ảnh (ID) được cấp bởi tiểu bang và/hoặc chính quyền nước ngoài (chẳng hạn như bằng lái xe, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân do lãnh sự cấp) hoặc các hình thức định dạng danh tính có ảnh khác đã được phê duyệt trước được Chính Sách Chính Sách Bảo Mật và Tin Cây của Cộng Đồng của Quận Fairfax cho phép. Những giấy tờ này không hết hạn quá năm năm.
  - B. Việc xuất trình các mẫu giấy tờ tùy thân thay thế như vậy sẽ không khiến người đó bị xem xét kỹ hơn hoặc đối xử khác biệt với việc một người cung cấp bằng lái xe hay thẻ căn cước do chính quyền cấp.
  - C. Trừ khi luật tiểu bang hoặc liên bang có yêu cầu khác, nhân viên sẽ không được phép lưu giữ các bản sao hoặc ghi lại những giấy tờ tùy thân được cung cấp.

Phần mục này không áp dụng cho việc hoàn thành mẫu đơn I-9 của liên bang hoặc các mẫu đơn tương tự của liên bang hoặc tiểu bang yêu cầu một mẫu giấy tờ tùy thân hoặc căn cước cụ thể trong các trường được định rõ.

## **VI. TRÁCH NHIỆM**

1. Nhân Viên
  - A. Duy trì tính bảo mật của tất cả thông tin nhận dạng cá nhân của học sinh và gia đình, chỉ được phép tiết lộ phù hợp theo các chính sách liên quan của FCPS và Đạo Luật Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình ("FERPA"), và không được thu thập hoặc lưu giữ bất kỳ thông tin về trình trạng công dân hoặc nhập cư của học sinh hoặc gia đình của họ.
  - B. Duy trì tính bảo mật thông tin của tất cả nhân viên, chỉ được tiết lộ phù hợp theo Quy Định 4220, Lưu Giữ và Phổ Biến Hồ Sơ và Thông Tin Cá Nhân, Hoặc theo yêu cầu

luật đòi hỏi khác hơn.

- C. Đảm bảo rằng tất cả học sinh cảm thấy an toàn và được chào đón tại trường và thúc đẩy quyền tiếp cận đến các nguồn trợ giúp của họ mà không sợ bị ảnh hưởng.
- D. Đối xử công bằng với tất cả học sinh trong việc cung ứng các dịch vụ của trường, gồm cả nhưng không giới hạn ở, chương trình bữa ăn miễn phí và giảm giá, dịch vụ đưa đón, và giảng huấn giáo dục.
- E. Đảm bảo rằng tất cả học sinh và gia đình xem trường học là một môi trường thân thiện và an toàn.
- F. Chuyển tất cả các yêu cầu của viên chức thực thi di trú hoặc cơ quan chức năng để biết về thông tin hoặc hồ sơ cho Phòng Cố Vấn Pháp Lý của Hệ Trường. Không đáp ứng việc tiếp cận các địa điểm của trường mà không có sự cho phép của Phòng Cố Vấn Pháp Lý Hệ Trường.

## 2. Phòng Cố Vấn Pháp Lý Hệ Trường

- A. Phối hợp trong việc tìm hiểu liên quan đến nhập cư và yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp theo chính sách và điều lệ của FCPS, theo luật hoặc quy định hợp lệ của liên bang và tiểu bang, trật tòa án, và lệnh tòa hoặc trật gọi hầu tòa.
- B. Phòng Cố Vấn Pháp Lý Hệ Trường sẽ xác định xem việc tuân thủ của FCPS đối với yêu cầu đã trình bày có phải là bắt buộc Chính Sách này hay không, để tuân theo luật hoặc quy định hợp lệ của liên bang và tiểu bang, trật tòa án, và lệnh tòa hoặc trật gọi hầu tòa.
- C. Chỉ cấp quyền cho các viên chức thực thi di trú hoặc cơ quan chức năng tiếp cận vào các địa điểm của trường khi có trật tư pháp hình sự của tòa. Các trường hợp thiếu các yêu cầu cần có, trật phải được Phòng Cố Vấn Pháp Lý Hệ Trường xem xét trước khi cho phép vào địa điểm trường. Các yêu cầu phải được cung cấp thông báo đầy đủ để Tổng Giám Đốc Học Vụ và Phòng Cố Vấn Pháp Lý Hệ Trường có thể thực hiện các bước nhằm đảm bảo an toàn về tinh thần và thể chất cho học sinh và nhân viên của mình.

## 3, Ban Giám Hiệu:

- A. Đảm bảo việc thực hiện và tuân thủ quy trình này trong toàn trường và toàn bộ các ban sở đối với Chính Sách này, bao gồm hướng dẫn xác định các loại/dạng thông tin bảo mật, gồm cả thông tin nhận dạng cá nhân, có thể được hoặc không được thu thập hoặc phổ biến.
- B. Giải thích cách mà dữ liệu được thu thập, lưu giữ, và bảo vệ trong các cuộc điều tra liên quan đến trường học và đối với các mục đích khác.
- C. Giải quyết các hành vi vi phạm của Chính Sách này bằng việc sử dụng các biện pháp kỷ luật thích hợp.
- D. Thông báo cho học sinh và gia đình rằng trong khi Cảnh Sát Viên Yểm Trợ Nhà

Trường (SRO) tiến hành các điều tra hình sự, họ sẽ không can dự vào các vấn đề kỷ luật học đường thường nhật, và giải thích cách mà dữ liệu được thu thập, lưu giữ, và bảo vệ trong các cuộc điều tra đến các vấn đề về kỷ luật, điều tra hình sự của SRO, và đối với các mục đích khác liên quan đến trường.

#### 4. Tổng Giám Đốc Học Vụ Hệ Trường Công Hoặc Người Được Ủy Quyền

- A. Sẽ xem xét phương thức và thủ tục tuyển sinh, bao gồm Chính Sách và Điều Lệ 2202, để đảm bảo phù hợp với tinh thần của Chính Sách này và các yêu cầu về nhận dạng danh tính và xác minh địa chỉ đối với học sinh ghi danh không gây ra gánh nặng không cần thiết cho học sinh nhập học hoặc gia đình của họ, đặc biệt đối với những học sinh mà cha mẹ không sinh sống hoặc không còn sinh sống ở Hoa Kỳ và những trẻ đang sống với một người thân trưởng thành không phải là cha mẹ.
- B. Phải đảm bảo rằng tất cả hồ sơ tài trợ FCPS, hợp đồng biên bản ghi nhớ, và các thỏa thuận khác với các tổ chức tài trợ, nhà cung cấp, nhà thầu, cơ quan chính phủ, và các tổ chức khác, bảo vệ quyền riêng tư của học sinh và gia đình và không phổ biến các thông tin nhận dạng cá nhân trừ trong các trường hợp hạn chế, bắt buộc về mặt pháp lý hoặc các quy định được nêu trong chính sách này và các Chính Sách khác. Các thỏa thuận của FCPS, bao gồm cả việc gia hạn, sẽ yêu cầu người nhận không phổ biến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân đã nhận hoặc thu thập, cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện hoặc theo bất kỳ quyền miễn trừ FERPA có liên quan nào khi cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của hệ trường. Xin xem Điều 34 CFR § 99.31.
- C. Có trách nhiệm xem xét tất cả các phương pháp thu thập thông tin, biểu mẫu, tài liệu của học sinh và gia đình và sửa đổi khi cần thiết để xác nhận thông tin được yêu cầu là yêu cầu của luật pháp hoặc hoàn thành nhiệm vụ hoặc bổn phận của FCPS. Cũng có trách nhiệm cung cấp một văn bản về sự tuân thủ cho Hội Đồng Giáo Dục và xác nhận sự tuân thủ đối với tất cả phương pháp mới về việc thu thập thông tin, biểu mẫu và tài liệu.
- D. Có trách nhiệm hàng năm xem lại định nghĩa của “thông tin danh bạ” để xác nhận rằng việc phổ biến thông tin nhận dạng cá nhân được bao gồm sẽ không gây trở ngại đến khả năng tiếp cận các quyền lợi và dịch vụ của FCPS của học sinh và gia đình, mà không lo ngại rằng thông tin sẽ được phổ biến, trực tiếp hay gián tiếp, đến các viên chức di trú liên bang.
- E. Có trách nhiệm xem xét thông báo hàng năm về quyền chọn rút tên xin miễn để đảm bảo tính rõ ràng và minh bạch, bao gồm cả các tổ chức nào có thể được cung cấp thông tin danh bạ, gồm địa chỉ điện thư của phụ huynh, và cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức bên ngoài như PTA và các câu lạc bộ ủng hộ sẽ được khuyến nghị không bắt buộc cung cấp địa chỉ phụ huynh, số điện thoại và điện thư khi gia nhập hội viên.
- F. Có trách nhiệm tìm hiểu các giải pháp công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho một nền tảng liên lạc an toàn, trên toàn hệ thống cho các gia đình mà không yêu

cầu tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như địa chỉ điện thư, số điện thoại, và địa chỉ nhà.

- G. Có trách nhiệm cung cấp thông báo bằng văn bản thích hợp về Chính Sách đến tất cả học sinh và gia đình bằng ngôn ngữ được nói ở nhà. Thông báo này sẽ được cung cấp hàng năm trước ngày khai giảng năm học mới. Ngoài ra, các thông tin chi tiết về Chính Sách và các quy định liên quan và sự cam kết của FCPS đối với các gia đình nhập cư phải được truyền tải trên trang mạng của FCPS bằng nhiều ngôn ngữ. Tất cả các thông báo sẽ được cung cấp bằng ngôn ngữ theo yêu cầu.
- H. Có trách nhiệm cung cấp cho mỗi trường và cơ sở hành chính các biển báo truyền tải rõ ràng và ngắn gọn mục đích của Chính Sách bằng nhiều ngôn ngữ để dễ dàng được nhìn thấy đăng gần tất cả các lối vào tòa nhà bên ngoài và lối vào văn phòng chính bên trong. Có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả nhân viên được đào tạo về Chính Sách này phù hợp với nhiệm vụ của họ. Việc đào tạo như vậy sẽ bao gồm các mục tiêu của Chính Sách này, công nhận về quyền của học sinh và gia đình bất kể tình trạng nhập cư, và để bảo vệ tất cả dữ liệu của học sinh, bao gồm dữ liệu có thể được phổ biến dưới dạng “thông tin niêm giám”. Khóa đào tạo sẽ được tổ chức hàng năm cho tất cả các điều hành viên trường, nhân viên thành viên văn phòng chính, cố vấn trường, nhân viên an ninh và bất kỳ nhân viên nào khác được chỉ định bởi ban giám hiệu, những người có khả năng được yêu cầu cung cấp thông tin.

Tài Liệu Pháp Lý Tham Khảo: Phần 99 của Mục 34 Điều Luật Quy Định Liên Bang  
Huấn Lệnh Phổ Quát 604 của Sở Cảnh Sát Quận Fairfax  
Chính Sách Bảo Mật và Tin Cậy của Cộng Đồng, Quận Fairfax

Xin xem thêm bản văn hiện hành của:

Chính Sách 2202, Điều Kiện Tuyển Sinh  
Chính Sách 2701, Dữ Liệu Cá Nhân của Học Sinh  
Chính Sách 2730, Bảo Mật Thông Tin của Học Sinh  
Điều Lệ 2205, Ghi Danh Tuyển Sinh của Học Sinh Vô Gia Cư  
Điều Lệ 2701, Dữ Liệu Cá Nhân của Học Sinh  
Điều Lệ 4220, Duy Trì và Phổ Biến Hồ Sơ và Thông Tin Cá Nhân